

**THÁI THỤY**

**Mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh**

*Thái Thụy là huyện có nhiều diện tích cây màu vụ đông ưa ấm bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài vừa qua. Vì vậy, để bảo đảm hoàn thành mục tiêu gieo trồng cây màu vụ đông năm nay, các địa phương trên địa bàn huyện đang tập trung mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh.*



Nông dân xã Thái Giang (Thái Thụy) trồng khoai tây vụ đông.

Vụ đông năm nay, toàn huyện Thái Thụy phân đấu trồng hơn 5.000ha cây màu gồm: hành, tỏi hơn 600ha, khoai tây 530ha, ngô 750ha, dưa

bí các loại 950ha, khoai lang 500ha, ớt 300ha, còn lại là các cây trồng khác. Tuy nhiên, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã làm hơn 950ha rau màu của huyện

bị ảnh hưởng, trên 700ha cây màu vụ đông ưa ấm bị thiệt hại. Trong đó, một số xã có nhiều diện tích cây màu vụ đông ưa ấm bị thiệt hại là Thụy Bình, Dương

Phúc, Thụy Quỳnh, Thụy Sơn, Mỹ Lộc, Thái Xuyên, Thái Nguyên, Thụy Hưng... Ngoài ra, mưa lớn kéo dài nhiều ngày còn khiến các hộ dân tại nhiều địa phương trong huyện không thể đưa giống cây màu ưa ấm xuống đồng gieo trồng kịp thời vụ. Ông Nguyễn Văn Nhự, thôn Đông, xã Dương Phúc cho biết: Vụ đông này nhà tôi dự kiến trồng 1 mẫu khoai lang nhưng do đầu vụ mưa lớn kéo dài nên không thể thực hiện gieo trồng được. Vì vậy nhà tôi đang tập trung gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh là khoai tây và rau màu các loại. Hiện nhà tôi đã được HTX cấp cho 1 tạ khoai tây giống do tỉnh hỗ trợ, đang tập trung làm đất để đưa giống khoai xuống đồng trồng bảo đảm kịp thời vụ.

Cũng như gia đình ông Nhự, nhiều xã viên HTX SXKD DVNN Thụy Dương (xã Dương Phúc) hiện đã được nhận khoai tây giống

của tỉnh hỗ trợ để đưa vào gieo trồng. Ông Bùi Văn Thiết, Giám đốc HTX cho biết: Mưa lớn kéo dài đã làm 50ha dưa bí, khoai lang của các hộ xã viên bị thiệt hại. Để khôi phục sản xuất vụ đông, HTX đang khuyến khích, vận động xã viên mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh, trong đó tập trung trồng khoai tây và rau màu các loại. Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận và cấp phát gần 9 tấn khoai tây giống của tỉnh hỗ trợ cho bà con, đồng thời bảo quản tốt lượng giống khoai tây của HTX trong kho lạnh để cung ứng cho người dân mở rộng diện tích gieo trồng, dự kiến đạt hơn 40ha. HTX đang tích cực đôn đốc bà con tiến hành làm đất để trồng khoai tây bảo đảm kịp thời vụ. Cùng với đó, HTX đã đăng ký, đề nghị tỉnh hỗ trợ giống cây rau màu với tổng diện tích 73ha để đưa vào gieo trồng trong thời gian tới. Cùng với diện tích rau màu, khoai tây và các cây màu hiện đã trồng như ớt, dưa bí, HTX sẽ bảo đảm kế hoạch gieo trồng đạt 160ha cây màu trong vụ đông năm nay.

Thực hiện cơ chế hỗ trợ cây màu vụ đông ưa lạnh của tỉnh, các địa phương trong huyện Thái Thụy đăng ký đề nghị tỉnh hỗ trợ 95ha khoai tây và 1.800ha rau màu các loại. Đến nay, có 29 HTX SXKD DVNN trên địa bàn huyện đã tiếp

nhận 95 tấn khoai tây của tỉnh hỗ trợ để cấp cho người dân. Ngoài ra, huyện đã tìm được nguồn cung giống rau màu bảo đảm chất lượng để cấp cho các địa phương hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất cây màu vụ đông. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Cơ chế hỗ trợ kịp thời của UBND tỉnh đã giúp người dân các địa phương trong huyện khôi phục sản xuất cây màu vụ đông bù lại những diện tích bị thiệt hại do mưa lớn gây ra. Cùng với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ 30% kinh phí mua phân vì sinh đối với HTX SXKD DVNN có vùng sản xuất quy mô từ 6ha/vùng/loại cây trồng trở lên. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được trên 3.500ha cây màu vụ đông các loại. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu gieo trồng trên 5.000ha cây màu vụ đông, huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh, hành tỏi, rau màu các loại. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành làm đất, xuống giống gieo trồng cây màu vụ đông ưa lạnh cho kịp thời vụ.

**TRẦN TUẤN**

**Vũ Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao**

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Ninh (Kiến Xương) tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai nhiều hoạt động xây dựng NTM nâng cao.

Ông Lại Đức Quỳnh,

Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, phong trào xây dựng NTM của Vũ Ninh được cả hệ thống chính trị và công đồng dân cư vào cuộc thực hiện hiệu quả hơn. Xã tiếp tục rà soát, đánh giá nhằm củng cố, hoàn thiện các tiêu chí theo hướng nâng cao, bền vững.

Để thực hiện theo lộ trình, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức như lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt của các đoàn thể, các buổi họp dân và trên hệ thống truyền thanh, qua đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay, nhiều công trình

phúc lợi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp như hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chợ, nhà văn hóa, sân thể thao, trường học... 10/10 thôn đều có nhà văn hóa, sân thể thao; Trường Tiểu học được xây mới với quy mô 2 tầng 12 phòng; tiến tới triển khai xây dựng nhà văn hóa xã... Từ năm 2014 đến nay, Vũ Ninh đã đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

Bên cạnh đó, xã tập trung khai thác thế mạnh sẵn có để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Thuận lợi nhất là xã có cụm công nghiệp với diện tích 40ha với 7 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động địa phương với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của cụm công nghiệp, Vũ Ninh sẽ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để

mở rộng cụm công nghiệp thêm 34,3ha nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư về địa bàn. Cùng với đó, xã duy trì và phát triển làng nghề mây tre đan truyền thống để tạo việc làm trong lúc nông nhàn cho trên 1.000 lao động địa phương với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, để đạt tiêu chí về sản xuất, Vũ Ninh đã xây dựng vùng sản xuất tập trung ở 2 vụ lúa và liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Từ năm 2020 đến nay, xã đã liên kết với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Khang Long xây dựng vùng sản xuất tập trung trên cánh đồng hai thôn Nam Sơn, Bắc Sơn với diện tích trên 40ha của 257 hộ. Mục tiêu phát triển vùng sản xuất tập trung trong giai đoạn 2021 - 2025, xã sẽ liên kết với 3 doanh nghiệp để thực hiện vùng sản xuất tập trung thêm 61,5ha. Với hướng phát triển trên, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 52 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,67%.

Bên cạnh những thuận lợi, Vũ Ninh cũng xác định những tiêu chí khó trong xây dựng NTM nâng cao để đôn đốc thực hiện. Điển

hình như tiêu chí về môi trường, do còn khó khăn trong việc phân loại và xử lý rác thải, xã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời trích kinh phí mua cho mỗi gia đình một xô đựng rác để tự phân loại rác thải tại nhà với tổng số 2.700 chiếc. Giao cho trưởng thôn và các đoàn thể thường xuyên giám sát các gia đình thực hiện nên đến nay việc phân loại rác thải đã đi vào nề nếp, góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường theo đúng kế hoạch.

Với phương châm "Làm đến đâu chắc đến đó", thời gian tới, Vũ Ninh tiếp tục duy trì bền vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chú trọng phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021.

**THU THỦY**



Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Vũ Ninh.

**BẮC HẢI**

**Thắp sáng đường quê**

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Bắc Hải (Tiền Hải) đã có nhiều giải pháp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường, ngõ thôn. Kết quả đó xuất phát từ sự chung tay của nhân dân, đã làm thay đổi diện mạo quê hương, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thuận lợi cho người dân khi đi lại vào ban đêm.

An Phú là một trong những thôn đi đầu trong việc xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường thôn, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp ở khu dân cư. Việc xây dựng và phát triển hệ thống điện chiếu sáng đã góp phần

quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhân dân yên tâm hơn trong lao động, sản xuất và sinh hoạt. Ông Hoàng Văn Lập, Trưởng thôn An Phú cho biết: Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, thôn An Phú đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, đặc biệt là triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường trong thôn. Ngoài những cột đèn được nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng qua từng năm, vừa qua chúng tôi đã lắp đặt thêm 80 cột

đèn chiếu sáng, mỗi cột cao 6,5m, cách nhau 20m, kinh phí xây dựng 2,5 triệu đồng/cột. Hệ thống điện chiếu sáng đã đáp ứng yêu cầu tại các tuyến đường, bảo đảm cho nhân dân đi lại trong đêm được thuận tiện và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Việc bảo trì, giữ gìn công trình cũng được nhân dân trong thôn thực hiện tốt.

Không chỉ có thôn An Phú mà ở 6 thôn còn lại của xã Bắc Hải, các tuyến đường khu dân cư đã được xã hội hóa xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, tạo diện mạo mới, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đã đề ra. Nói về hiệu quả

của chương trình xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường quê, ông Đỗ Văn Tuấn, thôn Bát Cấp Đông chia sẻ: Trước đây, ban đêm ít người ra khỏi nhà vì đường sá chưa có hệ thống điện chiếu sáng. Vì trời tối nên tai nạn giao thông về đêm đã xảy ra. Khi thôn có chủ trương xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, chúng tôi rất đồng tình hưởng ứng vì đây là công trình mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nay có hệ thống điện chiếu sáng bà con rất vui, yên tâm đi lại, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm hơn trước. Ngoài kinh phí đóng góp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, mỗi gia đình trong thôn còn đóng góp thêm 100.000 - 150.000 đồng/năm để bảo trì và chi trả tiền điện hàng tháng.

Ông Đỗ Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Bắc Hải cho biết: Xã Bắc Hải có 2.560 hộ với 8.363 nhân khẩu, là xã xa trung tâm

huyện, đời sống nhân dân phần lớn phụ thuộc vào trồng trọt, chăn nuôi. Năm 2018 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hệ thống đường, điện, trường, trạm, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Bà con phấn khởi tham gia các phong trào, nhất là việc chỉnh trang cảnh quan đường thôn, ngõ xóm. Xã Bắc Hải càng thêm khởi sắc, khang trang hơn từ khi hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng và đưa vào sử dụng. Phong trào thắp sáng đường quê đã làm cho diện mạo của xã thay đổi, tạo mỹ quan, văn minh hơn trong đời sống nhân dân. Để tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, quá trình xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các thôn đều tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau trên tinh thần dân chủ, khách quan, phù hợp với đặc điểm từng

thôn. Các thôn đều thống nhất vận động kinh phí xã hội hóa trong nhân dân để làm hệ thống điện sáng. Kết quả, ngoài 300 cột điện chiếu sáng tại 6km đường trục xã, nhân dân

đã lắp đặt 2.000 cột điện chiếu sáng tại 40km đường đồng ngõ thôn với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Phong trào thắp sáng đường quê ở xã Bắc Hải không chỉ mang lại những hiệu quả thiết thực,

cuộc sống yên vui cho nhân dân mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

**MẠNH THẮNG**



Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường tại xã Bắc Hải.

**▶ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH  
Nỗ lực thực hiện hiệu quả  
Nghị quyết số 116 của Chính phủ**

Để nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên của ban chỉ đạo và tổ công tác. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung nhân lực, chủ động sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động làm thêm giờ để giải quyết chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động bảo đảm nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch. Toàn ngành BHXH đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với các ngân hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi mở tài khoản cho người lao động nhận hỗ trợ; phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động rà soát, kiểm tra, bổ sung thông tin về thời gian đóng BHTN, số tài khoản cá nhân... của người lao động. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 trên các phương tiện thông tin đại chúng... Đặc biệt, BHXH tỉnh đã huy động nhân lực, bố trí viên chức tăng cường tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh, BHXH các huyện để hướng dẫn người lao động đã dừng tham gia BHTN có thời gian đóng BHTN được bảo lưu làm thủ tục nhận hỗ trợ theo hình thức trực tuyến ngay trên ứng dụng VssID - BHXH số theo hướng nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Tính đến hết ngày 31/10/2021, tổng số đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được giảm mức đóng vào quỹ BHTN là 2.628 đơn vị, tương ứng 166.997 lao động, số tiền dự kiến giảm 12 tháng là 87,2 tỷ đồng. Giải quyết hưởng hỗ trợ cho 125.789 người lao động với số tiền hơn 297 tỷ đồng; trong đó 118.858 người đang tham gia BHTN (đạt gần 71%), 6.931 người đã dừng tham gia BHTN.

BHXH tỉnh phấn đấu đến ngày 15/11/2021 cơ bản hoàn thành việc giải quyết, chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và sẽ kết thúc xong trước ngày 31/12/2021, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng và không bỏ sót người thụ hưởng.

**NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC**  
Phó Giám đốc BHXH tỉnh

**▶ 64.350 người cao tuổi  
được hưởng chính sách bảo trợ xã hội**

Thời gian qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm chế độ, chính sách đối với hội viên.

Đến nay, toàn tỉnh có 64.350 NCT được hưởng chính sách bảo trợ xã hội và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (bảo đảm 100% đối tượng đủ điều kiện được cấp thẻ). Từ các nguồn quỹ của Hội, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 150.800 lượt hội viên lúc ốm đau, phụng dưỡng khi qua đời trị giá gần 7,3 tỷ đồng. Ban đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD thành lập và duy trì 151 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng với trên 15.000 hội viên tham gia. Cùng với đó, các cấp hội phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí cho hội viên; tổ chức hội nghị truyền thông về sức khỏe cho NCT; thăm, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thông qua các hoạt động, NCT được bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của bản thân, góp phần củng cố niềm tin của hội viên với tổ chức hội, thúc đẩy các phong trào của Hội ngày càng phát triển.

**TIẾN DAT**